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ศ าล ต ราจ า รย ์ เท ียนฉาย ก ีระน ัน ท น ์ อด ีตอธ ิการบ ด ี ม าใข ้เป ็น ส ่วน ป ระก อ บ ใน ก ารน ำเส น อ ค ร ังน ี

ด ้วย

ตอนที่ 1 : แนวคิดเรื่องความเป็นนานาชาติของผู้บริหารจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์และเรียบเรียงเป็นข้อสรุปดังต่อไปนี้

1. ศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุวรรณกุล 
นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
(สัมภาษณ์ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2543)

ได้กล่าวถึง แนวคิดเรื่องความเป็นนานาชาติไว้ว่า หมายถึงการที่มหาวิทยาลัยนั้น  ๆ
ได้รับการยอมรับจากมหาวิทยาลัยในประเทศต่าง  ๆโดยยอมรับในความเป็นมหาวิทยาลัยที่แท้จริง 
ยอมรับในความมีคุณภาพทางวิชาการ คุณภาพของอาจารย์ซึ่งมีผลงานเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป 
ในกลุ่มของอาจารย์ในชาติอื่น  ๆ เป็นที่รู้จักกันดีในสาขาของตน ขณะเดียวกันจะต้องมีความก้าว 
หน้าในทางการเรียนการสอน การวิจัยเช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยชั้นดี ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับ 
นานาชาติ

การได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติของคณาจารย์ นอกจากจะวัดได้จากการมี 
ผลงานเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีแล้วยังหมายถึง การที่คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยมีโอกาสเข้าร่วม 
กิจกรรมทางวิชาการร่วมกับคณาจารย์ของชาติอื่น  ๆ ด้วย เช่น การได้ร่วมกิจกรรมการวิจัย การได้ 
ร่วมกิจกรรมการประชุมร่วมกับนานาชาติ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับคณาจารย์ของ
มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ในที่นี้ความเป็นนานาชาติของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงควรจะ
หมายถึง การได้รับการยอมรับทั่วโลกของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณาจารย์เป็นท่ีรู้จักและมี 
มาตรฐานสูงเช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยชั้นดีที่ได้รับการยอมรับกันโดยทั่วไป

ในกรณีของภาษาอังกฤษหรีอภาษาต่างประเทศกับความเป็นนานาชาตินั้น เก่ียว 
ข้องกันในลักษณะที่ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือและเป็นแนวทางนำไปส่ความเป็นนานาชาติได้ ซ่ึง 
การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษนั้นไม่ได้หมายความว่ามีความเป็นนานาชาติ แต่การท่ี 
บุคลกร คณาจารย์ และนิสิตของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีความรู้ภาษาอังกฤษดีจะส่งเสริมให้ 
เกิดความเป็นนานาชาติได้ง่ายข้ึน
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ขณะเดียวกันปัญหา หรืออุปสรรคของความเป็นนานาชาตินั้นมีอยู่ สามประการ 
ใหญ่  ๆ คือ ข้อแรก ความเป็นข้าราชการ เพราะความเป็นข้าราชการทำให้การบริหารงานไม่คล่อง 
ตัว ข้อลอง คือ ส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจเรื่องความเป็นนานาชาติที่แท้จริงว่าเป็นอย่างไร และข้อสาม 
คือ ความรู้ความเข้าใจในภาษาสากลของบุคลากร นิสิตต่าง  ๆ ยังมีไม่พอ การไม่รู้ภาษาอังกฤษ 
เป็นปัญหาเพราะทรัพยากรความรู้จำนวนมากเป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาสากล หรือภาษาสากล 
อื่น  ๆ และเมื่อเข้าใจภาษาอังกฤษน้อยก็จะไม่สามารถดึงทรัพยากรความรู้ต่าง  ๆมาได้

น อ ก จาก น ี้เร ื่อ งของความ เป ็น น าน าชาต ิและความ เป ็น สากล ก ็ถ ือ ได ้ว ่าม ีค วาม แตก  

ต ่างก ันค ือ  ความ เป ็นนานาชาต ิน ั้น  คือ “ การได ้ร ับการยอมร ับ ในมาตรฐาน " โดยห ากจ ุฬ าลงกรณ ์ 

มห าว ิท ยาล ้ยลามารถจะพ ูดก ับ คน อ ื่น  ส ื่อสารก ับมหาว ิทยาล ัยอ ื่น   ๆ ท ี่ได ้ร ับการยอมร ับ โดยท ั่วไป  

ใน ฐาน ะท ี่เท ่าก ัน ได ้ ก ับท ั้ง ค ณ าจารย ์ บ ุคลากร น ิส ิต  ลามารถก ้าวออกไปทำงานว ิชาการร ่วมก ับ  

มหาว ิทยาล ัยท ี่ม ีซ ื่อ เล ียงเหล ่าน ั้น ได ้อย ่างด ี เป ็นท ี่ยอมรับ ก ็ห มายถ ึงว ่าจ ุฬ าล งกรณ ์มห าว ิท ยาล ัยม ี 

ความ เป ็น น าน าชาต ิ ส ่วนความเป ็นสากลน ั้น  ควรกล ่าวว ่า  มหาว ิท ยาล ัยจะต ้อ งม ีความ เป ็น สากล  

อย ู่แล ้วตามปรกต ิ คือ ดำเน ินภารก ิจอย ่างเด ียวก ับท ี่มหาว ิทยาล ัยอ ื่น  ๆ ดำเน ินอย ู่ เซ่น สอนตาม  

ห ล ักส ูต ร ว ิช าท ี่มห าว ิท ยาล ัยอ ื่น  ๆ  สอน ม ีการพ ัฒ นาการว ิจ ัย  ว ิช าก าร  ต ้องทำหน ้าท ี่ส ร ้างน ักว ิชา  

การท ี่ม ีค วามสามารถออกมาส ูล ังคมอย ่างสม ํ่า เสมอ

2. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ จรัส สุวรรณเวลา 
อดีตอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
(สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2543)

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ จรัส สุวรรณเวลา ได้อธิบายถึงความเป็นนานาชาติไว้ 
หลายประการ โดยได้เริ่มต้นกล่าวถึง การที่มหาวิทยาลัยจะต้องได้รับการยอมรับ ความมีซ่ือเลียง 
ในหลาย  ๆด้าน เซ่น เป็นสถานที่เตรืยมทรัพยากรบุคคล สร้างคนที่มีความรู้ความสามารถให้นานา 
ชาติยอมรับได้ ตังนั้น ความเป็นนานาชาติจึงเชื่อมโยงกับความเป็นเลิศในทางวิชาการ และการ 
ตอบสนองความต้องการของลังคมได้

จุดเริ่มต้นของความเป็นนานาชาติน่าจะริ่มมาจาก การมีความรู้สืกร่วมกันของการ 
เป็นประชากรของโลกร่วมกัน การรู้สึกว่าเป็นประซากรของอาเซียนร่วมกัน ซึ่งความรู้สึกร่วมกัน 
จะมีผลถึงเรื่องของความช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่างเต็มที่ นอกจากที่การมีความรู้สึกว่าเป็น
ประซากรโลกร่วมกันจะส่งเสริมเรื่องความเป็นนานาชาติแล้ว กรณีของการเปลี่ยนแปลง พัฒนา
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ในส่วนของการยอมรับที่เกิดขึ้น กล่าวได้ว่าส่วนใหญ่ต้องเป็นการยอมรับทางวิชา 
การ การมีความสามารถในการผลิตทรัพยากรบุคคลดังที่กล่าวแล้ว เซ่น แพทย์ที่สำเร็จการศึกษา 
จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิศวกรที่สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เม่ือไปร่วม 
ทำงาน ณ ที่ใดของโลกแล้วได้!บการยอมรับว่าเป็นแพทย์ หรอวิศวกร มีความรู้มีค'วามสามารถ'ใน 
การทำงานตามวิชาชีพของตนได้

เมื่อกล่าวถึงเรองของวิทยาการก็เป็นไปในทางเดียวกันคือ นิสิต หรือบัณฑิตของ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะเป็นนานาชาติได้จะต้องมีความทันสมัย ตามทันก้าวหน้าทันวิทยา
การ หรือเทคโนโลยีเสมอ สามารถจะใช้และเลือกรับความรู้ที่เข้ามาพร้อมกันเทคโนโลยีได้ พัฒนา 
ความรู้ของตนเองได้อยู่ตลอดเวลา ทั้งสองประการที่กล่าวถึงเป็นสิ่งยืนยันถึงความเป็นนานาชาติ
VIใด

ข อ งว ิท ย าก ารแล ะเท ค โน โล ย ีขอ งม ห าว ิท ย าล ัย ก ็เป ็น อ ีก ส ่วน ห น ึ่งท ี่เก ี่ย วข ้อ งก ับ ค วาม เป ็น น าน าชาต ิ

ด ้วย เซ ่น ก ัน  ท ั้งล อ งส ถ าน ก ารณ ์น ี้ถ ือ เป ็น ส ิ่งผ ล ัก ด ัน ค วาม เป ็น น าน าชาต ิได ้อย ่างด ี

นอกจากนี้แล้วหากจะอธิบายในส่วนของมหาวิทยาลัยโดยตรงนั้น จะเกี่ยวข้องกับ 
การที่มหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาที่มีความเป็นนานาชาติควรจะต้องเป็นสถาบันที่ผลัก 
ดันให้นิสิตมีโอกาสและมีแนวคิดที่จะหาความรู้ด้วยตนเองเพิ่มขึ้นได้เซ่นมหาวิทยาลัยอื่น  ๆ ท่ัวโลก 
ซึ่งโดยทั่วไปแล้วมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาทั่วโลกจะมีลักษณะสำคัญ  ๆ อยู่ เซ่น การทำ 
หน้าที่วิจัย (Research University) มหาวิทยาลัยก่ึงวิจัย (Semi-Research University) หรือ 
มหาวิทยาลัยที่เน้นเรื่องการเรียนการลอน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั้นยังเป็นแบบที่เน้นเรื่องการ 
เรียนการสอน ซึ่งควรจะต้องมีทั้งสามแบบเพื่อให้สอดคล้องกับต่างประเทศให้มากขึ้น

และในขณะเดียวกันเมื่อกล่าวถึงความเหมือนกับสถาบันอุดมศึกษาของต่าง 
ประเทศแล้ว มหาวิทยาลัยจะต้องคำนึงถึงเรื่องความหลากหลายด้วย คือ มีการศึกษาให้เข้าใจใน 
ความเหมือนและแตกต่างของชาติอื่นที่ต่างจากเราด้วย

โดยสรุปแล้ว ความเป็นนานาชาติของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หากจะกล่าวถึง 
แล้วน่าจะมี “ดัชนีที่ซี้วัดได้” เซ่น ความยอมรับเซึ่อถือที่ได้รับจากนานาชาติในทางวิชาการ การมี 
คุณภาพประสิทธิภาพของบุคลากร บัณฑิต ของเคร่ืองมือ ของวิทยาการ การที่มหาวิทยาลัย 
สามารถสร้างประโยซม็มี,ด้ในวงกล้าวโดยเฉพาะในทางวิชาการวิจัย การมีความพร้อมในการเป็น
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แหล่งข้อมูล แลกข้อมูลร่วมใช้ข้อมูลกับนานาประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ การมีความสามารถ 
ในการใช้ภาษาในการสื่อสารได้ ตลอดจนการที่สามารถเข้าใจผู้อื่นทั้งความเหมือน ความต่างและ 
ความรู้สึกถึงการเป็นพลโลก (World Citizenship) ฯลฯ ด้วย

3. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ส ุทธิพร จิตต์มิตรภาพ 
อดีตผู้ช ่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
(สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ.2543)

ความ เป ็นนานาชาต ิในทรรศนะของศาสตราจารย ์ น ายแ พ ท ย ์ ส ุทธ ิพร จ ิต ต ์ 

ม ิตรภาพ  น ั้นม ีอย ู่หลายร ูปแบบด ้วยก ัน  โดยได ้ช ี้ว ่าในฐานะท ี่เป ็นสถาบ ันการค ืกษา ความเป ็น  

น าน าชาต ิห มายถ ึงการม ีว ิช าการท ี่เป ็น น าน าชาต ิ ซ ึ่งก ็ม ีท ั้ง  “ ขาเข ้า ” และ “ ขาออก” ขาเข ้าหมายถ ึง  

ม ืความท ันสม ัย เพ ื่อ ให ้เราสามารถผล ิตคนให ้ไปทำงานอย ู่ในส ังคมภายนอกได ้ ว ิชาการท ี่เราสอน  

เราถ ่ายทอดน ั้นจ ึงจะต ้องท ันสม ัย  ม ีม าตรฐาน เท ่าเท ียมก ับนานาชาต ิ ส ่วนขาออกน ั้นก ็หมายถ ึง  

นอกจากท ี่เราจะเร ียนร ู้เร ื่อ งของประเทศอ ื่น  ส ังคมอ ื่น   ๆ ม ีม าตรฐาน เซ ่น เด ียวก ับส ังคมอ ื่น   ๆ ใน  

ระด ับ นานาชาต ิแล ้ว  เราก ็ย ังจะต ้องนำเอาความเของเราท ี่ม ีอย ู่ไป เผยแพร ่ในภายนอกได ้ร ู้จ ักด ้วย  

พร้อม  ๆก ัน

องค์ประกอบสำคัญที่จะต้องพัฒนาให้มืความเป็นนานาชาติ ท่ีนอกเหนือไปจาก
ด้านวิชาการที่มีการกล่าวถึงด้วยก็คือ ในเรองของคณาจารย์ ในเรื่องของนิสิตหรือบัณฑิตและใน 
เรื่องของบรรยากาศของมหาวิทยาลัยที่จะต้องเป็นนานาชาติด้วย

ในส่วนความเป็นนานาชาติของคณาจารย์นั้น หมายความถึงการที่คณาจารย์ของ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะต้องเป็นบุคคลที่รู้จักการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีการคิดค้นสิงใหม่  ๆ
ได้ติดต่อกับต่างประเทศอยู่อย่างสมํ่าเสมอ จะต้องรับความรู้จากภายนอก นอกเหนือไปจากนันน 
แล้วหากมีคักยภาพมากพอก็จะต้องแลดงให้ภายนอกเห็นด้วยว่า เราเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ 
ซึ่งในแง่มุมนี้ก็จะทำให้เราได้รับการยอมรับจากนานาชาติได้ในกรณีของคณาจารย์

ในกรณีของนิสิตหรือบัณฑิตนั้นจะหมายถึง การที่นิสิตหรือบัณฑิตจะต้องเป็นผู้มี
ศักยภาพในทางวิชาการ จะต้องรู้จักคิดเป็น รู้จักที่จะพัฒนาเทคโนโลยีที่จะใช้ จะต้องมีศักยภาพ 
ในเรื่องเครื่องมือที่ดีพอ ซึ่งนับตั้งแต่เรื่องการใช้ภาษา เช่น ภาษาอังกฤษ ในการติดต่อสื่อสาร และ 
การใช้ I.T. หรือ Information Technology ด้วย
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ลำหรับบรรยากาศของความเป็นนานาชาตินั้น หมายถึง การที่จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยจะต้องสร้างสังคมภายในมหาวิทยาลัยให้มีนักศึกษาจากต่างชาติ คณาจารย์ และ 
บุคลากรจากต่างชาติเข้ามาศึกษามาร่วมทำงานวิชาการพรือพัฒนางานวิจัยร่วมกันให้มากขึ้น ซ่ึง 
ในเรื่องบรรยากาศของความเป็นนานาชาติดังกล่าวนี้ก็ถือว่ามีความลำกัญไม่น้อยไปกว่าอีกลอง 
ส่วน'ข้างต้นแต่อย่าง'ใด

จากองค์ประกอบสำกัญทั้งลามส่วนนี้ เมื่อกล่าวรวมกันแล้วจะถือเป็นองค์ประกอบ 
ของความเป็นนานาชาติที่เป็นหลักที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยต่าง  ๆ ควรให้ 
ความลำกัญ ซึ่งหากจะมุ่งพัฒนาให้ดีขึ้นแล้วก็จะต้องพิจารณาว่า จะต้องเป็นไปตามคุณภาพอย่าง 
ที่นานาชาติกำหนดด้วย โดยในเรื่องของคุณภาพน้ีจะถือว่า การมีคุณภาพที่สามารถประกันได้นั้น 
ยังเป็นมาตรฐานในระดับต้นเท่านั้น ถ้าจะให้ได้คุณภาพในระดับลงนั้นจะต้องเป็นนานาชาติเท่าai จ่ ฃ่
นั้น ดังนั้นถ้าจะกล่าวอย่างซัดเจนขึ้นแล้ว ก็อาจจะระบุได้ว่าในอีกความหมายหนึ่ง ความเป็น 
นานาชาติจะเท่ากับการมีมาตรฐานในระดับสูงด้วย และเมื่อความเป็นนานาชาติเท่ากับการมี
มาตรฐานในระดับสูงแล้ว สิ่งที่ต้องเชื่อมโยงกันอีกอย่างหนึ่งคือ ความมีซื่อเสียง ความเป็นท่ียอม 
รับของต่างประเทศที่มีต่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ความมีชื่อเสียงต่าง  ๆ ซึ่งจะต้องเป็นเรื่องการ 
ยอมร้บในทางวิชาการเป็นสิ่งแรก

4. รองศาสตราจารย์ ดร.ธัชชัย สุมิตร 
อธิการบดืจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
(สัมภาษณ์เมี่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2543)

ในส่วนของ รองศาสตราจารย์ ดร.ธัชชัย ลุมิตร อธิการบดีจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาล ัยได ้กล ่าวถ ึงความหมายของความเป ็นนานาชาติและความจำเป ็นของการท ี่ 
มหาวิทยาลัยจะต้องมีความเป็นนานาชาติว่า ตามความเห็นแล้วความเป็นนานาชาติของ
มหาวิทยาลัยนั้นต้องเกิดขึ้นเนื่องจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาในปัจจุบันนั้นไม่ได้เป็น 
สถาบันฯ ที่ไม่เพียงทำหน้าที่ค้นคว้าจัดการถ่ายทอดวิชาความรู้ที่เฉพาะพื้นที่หรือท้องถิ่นเท่านั้น
แต่จะต้องเปิดส่โลกภายนอกมากขึ้น เพราะโลกมีการสือสารถึงกันมากขึ้น ขยายขอบเขตไปถึง 
การที่มหาวิทยาลัยจะต้องมีกิจกรรมที่ร่วมมือกันมากขึ้น ความเป็นนานาชาติจึงต้องเกิดขึ้น และมี 
ความจำ เป็นมากขึ้นดังกล่าว
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สิ่งที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับความเป็นนานาชาติอย่างมากคือ การประกันคุณภาพ
เพราะในปัจจุบันนี้ความต้องการคุณภาพมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ในองค์กรต่าง  ๆไม่ว่าจะ 
มีลักษณะงานอย่างใดก็ให้ความสำคัญกับความมีคุณภาพอย่างทั่วถึง ซึ่งสำหรับมหาวิทยาลัยเอง 
คุณภาพของมหาวิทยาลัยก็มีอยู่หลายระดับ จุฬาลงกรณ์ในฐานะท่ีเป็ง4มหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ก็จะ 
ต้องยกระดับคุณภาพขึ้นไปเรื่อย  ๆ อย่างต่อเน่ือง และการพัฒนาคุณภาพนี้ก็เกี่ยวข้องกับความ 
เป็นนานาชาติในแง่ของการได้รับการยอมรับจากต่างประเทศด้วย เพราะโดยทั่วไปมหาวิทยาลัย
แต่ละแห่งก็จะอยู่ในความสนใจของต่างประเทศด้วย หากมีการยอมรับมากขึ้นก็จะเชื่อมโยงไปถึง 
เรื่องการติดต่อกันอย่างอื่น  ๆ ต่อไป

ความสนใจของต่างประเทศและการยอมรับจะมุ่งไปที่เรื่องการมีคุณภาพของ 
อาจารย์ คุณภาพของนิสิต โดยเฉพาะนิสิตถ้าจบจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไปควรจะสามารถ 
ออกไปทำงานร่วมกับนานาประเทศได้ และจะต้องมีมาตรฐาน

ในกรณีของการติดต่อกัน ความเป็นนานาชาติของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะมีอยู่ 
ในรูปของการแลกเปลี่ยนคณาจารย์ แลกเปลี่ยนคน แลกเปลี่ยนนิสิตน้กคืกษาให้ไปเรียน ไป 
ทำงานวิจัย ไปร่วมสอน ไปร่วมทำงานวิจัย ไปร่วมประชุม ขณะเดียวกันก็ได้นำความรู้ของเราออก 
ไปเสนอในการประชุมต่างประเทศได้ด้วย และเม่ืออาจารย์ซาวต่างประเทศมาช่วยสอนบางวิชา
การแสดงให้รู้จักในความรู้ต่าง  ๆที่เรามีก็เหมือนกันจะเป็นความเป็นนานาชาติด้วย

เมื่อกล่าวถึงเรื่องของการใช้ภาษาอังกฤษ และภาษาสากลกับความเป็นนานาชาติ 
นั้น รองศาสตราจารย์ ดร.ธัชชัย สุมิตร ได้ให้ความเห็นว่า ภาษาเป็นเพียงตัวกลางในการเรียนการ 
สอน การใช้ภาษาอังกฤษอาจจำเป็นและจำเป็นเท่า  ๆ กับการใช้ภาษาสากลอื่น  ๆซึ่งถ้าเป็นการใช้ 
ภาษาไทยอาจทำให้มีคนต่างชาติเข้ามาเรียนน้อย แต่ถ้ามืก็นับเป็นความเป็นนานาชาติอย่างหนึ่ง 
ในกรณีนี้หากมีต่างชาติเข้ามาเรียน ก็อาจต้องมีการจัดหลักสูตรไว้ด้วย และโดยท่ัวไปยังถือว่า
ความเป็นนานาชาติในล่วนนี้ยังมีน้อยและยังเป็นอุปสรรคที่จะทำได้ ซึ่งถ้าทำได้ก็น่าจะเป็นเครื่อง 
ล่งเสริมให้การคืกษาภูมิปัญญาไทยเป็นที่รู้จักของนานาประเทศมากขึ้นได้

โดยสรุปแล้วสิ่งที่เกี่ยวข้องกับความเป็นนานาชาติ นำจะอยู่ภายใต้องค์ประกอบ
หลายอย่าง เช่น การมีอาจารย์'ท่ีดี นักศึกษาที่ดีมีคุณภาพมาจากหลาย  ๆ ประเทศ มีการแลก 
เปลี่ยนกับต่างประเทศในหลายรูปแบบนอกจาก อาจารย์ นักศึกษา แล้วอาจมีการแลกเปลี่ยนใน 
ด้านอื่น  ๆ อีก เช่น แลกเปล่ียนงานวิชาการ โครงการ การประกันคุณภาพร่วมกัน การนำความรู้
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ภายในท้องถิ่น ภายในมหาวิทยาลัยออกไปเผยแพร่ยังต่างประเทศให้เป็นที่รู้จัก ฯลฯ ถือว่าเป็น 
นานาชาติ

5. รองศาสตราจารย์ ประพันธ์พงศ์ เวชซาชืวะ
รองผู้อำนวยการสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศสินทร์ 
อด ีตรองอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
(สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2543)

ความเป็นนานาชาติของ รองศาสตราจารย์ ประพันธ์พงศ์ เวชซาชีวะ น้ันหมายถึง 
การที่มหาวิทยาลัยจะต้องมีความเคลื่อนไหวของการต่อยอดความรู้ทางวิชาการ หรือการสร้างองค์ 
ความรู้ใหม่ขึ้น หรือมีการนำความรู้ที่ได้รับมามาพัฒนาต่อ จึงจะกล่าวว่ามีความเป็นนานาชาติได้ 
หากไม่มีความเคลื่อนไหวเซ่นนี้ไม่ถือว่ามีความเป็นนานาชาติแต่อย่างใด

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยยังมีความเป็นนานาชาติที่ไม่ชัด 
เจนนัก การมีความเคลื่อนไหวในลักษณะที่มีการล่งคนไปศึกษาต่อยังต่างประเทศในระยะแรก
การมีการสอนเป็นภาษาอังกฤษต่าง  ๆยังไม่ถือว่าเป็นความเป็นนานาชาติได้ เพราะยังไม่มีการนำ 
ความรู้มาพัฒนาต่อ ยังเป็นการนำความรู้ของต่างประเทศมาถ่ายทอด เป็นการสร้างวัตถุดิบขึ้น 
เท่านั้น ขณะเดียวกันภาษาอังกฤษถือเป็นเพียงสื่อเท่านั้น เพราะต้องมีการสื่อสาร ต้องมีการติด 
ต่อกับต่างประเทศ เพื่อนำความรู้กลับมาเป็นฐานต่อไป ดังน้ัน ตามความเห็นด้านนี้แล้ว กล่าวได้ 
ว่า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ยังไม่เคยมีนโยบายที่เกี่ยวกับความเป็นนานาชาติมาก่อน การเร่ิม 
ต้นของนโยบายเพิ่งจะมีการกำหนดภายหลัง จึงพบว่าตลอดเวลาที่ผ่านมา จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยมีเพียงนโยบายที่ล่งเสริมการสร้างทรัพยากรบุคคลขึ้นรองรับความต้องการภายใน 
ประเทศและการมุ่งพัฒนาวิชาการให้ก้าวหน้าขึ้นเท่านั้น ล่วนความเป็นนานาชาติเริ่มมีเพียงบาง 
จุดเท่านั้น ในประเด็นดังกล่าวได้มีการระบุเพิ่มเติมไว้อีกว่า นโยบายของความเป็นนานาชาตินั้น 
น่าจะเริ่มต้นมาตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ.2520-2521 ซึ่งแม้ว่าในระยะนั้นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะไม่ 
ได้มุ่งไปที่เรื่องของความเป็นนานาชาติโดยตรง แต่การดำเนินการหลายประการก็ช่วยทำให้เกิดพื้น 
ฐานของความเป็นนานาชาติขึ้นบ้าง เซ่น การมีเนื้อหาความรู้จากต่างประเทศมาใบ้สอนต่อใน 
ประเทศ การมีคณาจารย์ซาวต่างประเทศมาช่วยสอน การร่วมกิจกรรมบางประการกับต่าง
ประเทศ การใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร และการจัดการเรืยนการสอน แต่ความเคลื่อน 
ไหวดังที่มีมานี้ยังไม่เป็นความเป็นนานาชาติที่แท้จริง เพราะยังไม่ได้มีการสร้างองค์ความรู้ขึ้น ซ่ึง 
จะต้องได้รับการยอมรับจากต่างประเทศด้วย และสภาพของความเป็นนานาชาติที่เกิดขึ้นดังนี้
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นอกจากที่ความเป็นนานาชาติจะหมายถึง การที่มหาวิทยาลัยจะต้องมีความ
เคลื่อนไหวของการต่อยอดองค์ความรู้ หรือการสร้างองค์ความรู้ใหม่ดังที่กล่าวแล้ว สงท่ีแสดงถึง 
ความเป็นนานาชาติได ้อ ีกก็ค ือในสถาบันหรือในมหาวิทยาลัยจะต้องมีการล่งเสริมให้เก ิด 
บรรยากาศของการรับวัฒนธรรมเรียนรู้ และสืกษาวัฒนธรรมของนานาประเทศอย่างเต็มที่ มี
ลักษณะที่พร้อมต่อการให้บุคลากรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสามารถจะออกไปปฏิบัติงานร่วม 
กับทั่วโลกได้ จึงจะเป็นนานาชาติ

โดยสรุปแล้ว ความเป็นนานาชาติจึงมีลักษณะสำคัญดังต่อไปนี้คือ
1. มีการพัฒนาวิชาการ และการสร้างองค์ความรู้ใหม่
2. มีบรรยากาศของความเป็นนานาชาติ ตั้งแต่ความพร้อมของอาคารสถานที่ 

เคร่ืองมือ คณาจารย์ บุคลากร นิสิตต่างประเทศ การจัดหลักสูตรที่สอดคล้อง 
กับนานาชาติ มีมาตรฐาน

3. มีนโยบายที่ล่งเสริมเรื่องความเป็นนานาชาติที่ชัดเจน
4. ได้มีโอกาสทำงานร่วมกับนานาชาติ และได้รับการยอมรับจากนานาชาติ

6. รองศาสตราจารย์ ดร.ปราณี กลละวณีชย์ 
อสิตรองอธิการบดึฝ่ายวิชาการ 
(สัมภาษณ์เมื่อวิ'นที 7 กันยายน พ.ศ.2543)

ห าก ก ล ่าวใน จ ุฬ าล งก รณ ์ม ห าว ิท ย าล ัย แล ้วก ็ม ีอ ย ู่ใน บ างค ณ ะฯบ างส ถ าบ ัน เท ่าน ั้น  เช ่น  ใน คณ ะ

แ พ ท ย ศ าส ต ร ์ห ร ือ ใน ส ถ าบ ัน บ ัณ ฑ ิต บ ร ิห ารธ ุรก ิจ ศ ศ ิน ท ร ์ เป ็นต ้น

สำหรับความเป็นนานาชาตินั้น รองศาสตราจารย์ ดร.ปราณี ฤลละวณิชย์ ได้ 
อธิบายว่า หมายถึงการที่มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับจากทั่วโลกในแง่ของคุณภาพที่จะต้อง
ทัดเทียมกับนานาชาติ เซ่น การมีสาขาแพทยศาสตร์ที่เป็นที่ยอมรับ มีชาวต่างประเทศจำนวน 
มากเข้ามารับการรักษา การที่มีวิศวกรที่เป็นที่ยอมรับ ซึ่งในปัจจุบันนี้มหาวิทยาลัยสามารถผลิต 
ทั้งแพทย์และวิศวกรขึ้นได้เอง สามารถไปปฏิบัติงานร่วมกับทั่วโลกได้

ล ิ่งท ี่ส ำค ัญ ท ี่ส ุด ของค วาม เป ็น น าน าชาต ิ ค ือ ก ารม ีค ุณ ภ าพ ของก ารค ืก ษ า ซ ึ่งถ ้าม ี
ม าต รฐาน ระด ับ ส าก ล บ ัณ ฑ ิต ท ี่ส ำ เร ็จก ารศ ึก ษ าแล ะอ อก ไป ท ำงาน  ก ็จะต ้อ งม ีค ุณ สม บ ัต ิใน ก ารป ร ับ
ต ัวได ้ส ูง  โด ย ค ุณ สม บ ัต ิอ ย ่างห น ึ่งท ี่จ ำ เป ็น ก ็ค ือ  ค ้า 'นภาษาอ ังกโ]ษ  เพ ราะภ าษ าอ ังกฤ ษ จะช ่วย ใน
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การติดต่อสื่อสารได้อย่างดี ความเป็นนานาชาติจึงมีความสัมพันธ์กับภาษาอังกฤษอย่างมาก แต่ 
ในกรณีนี้ต้องแยกการมีความรู้ภาษาอังกฤษออกจากการจัดหสักสูตรภาษาอังกฤษ เพราะไม่ใช่ส่ิง 
เดียวกัน การมีหลักสูตรภาษาอังกฤษไม่ได้หมายถึง มีหลักสูตรนานาชาติ หรอ หมายถึงมีความ 
เป็นนานาชาติ การจัดหลักสูตรเป็นภาษาไทยก็มีความเป็นนานาชาติได้

ตลอดเวลาที่ผ่านมา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความพยายามที่จะดำเนินการให้ 
เกิดความเป็นนานาชาติ หรอ สอดคล้องกับความเป็นนานาชาติมาพอสมควร เช่น การส่งเสริมให้ 
เรียนเป็นภาษาอังกฤษ การรับนักศึกษาต่างชาติเข้ามาเรียน รับอาจารย์จากต่างประเทศเข้ามา 
ช่วยสอน รับบุคลากรชาวต่างประเทศเข้ามาร่วมเป็นหุ้นส่วนวิจัย แต่ส่ิงที่สำคัญอย่างมากจะอยู่ที่ 
การสร้างความเป็นตัวของตัวเองขึ้น สร้างหลักสูตรของตัวเองขึ้นให้เป็นที่ยอมรับให้สำเร็จ จึงจะ 
เป็นนานาชาติที่แท้จริง

ขณะเดียวกันได้กล่าวถึงลักษณะของบัณฑิตที่มีความเป็นนานาชาติเพิ่มเติมไว้ด้วย 
ว่า การมีความรู้ของบัณฑิต การมีฐานท่ีมั่นคง การรีเกให้รู้จักคิดค้นอย่างจริงจัง ซึ่งเมื่อได้เปรียบ 
เทียบกับประเทศอื่นก็จะสามารถเห็นได้ซัด ส่วนหนึ่งบัณฑิตของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะต้องรู้ 
จักและเข้าใจความเป็นตัวเองให้ดี รู้จักประเทศไทยให้ซัดเจนก่อนเพื่อสามารถนำเอาความรู้จาก 
ต่างประเทศมาประยุกตัให้ได้ดีขึ้น เน่ืองจากบัณฑิตของเรายังย่อยความรู้ไม่เป็นจึงต้องเรมรีเกให้มี 
ฐานที่มั่นคงก่อน

7. รองศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ 
คณบดึคณะครุศาสตร์ 
(สัมภาษณ์เมื่อวันที 29 สิงหาคม พ.ศ.2543)

ความสำคัญของความเป็นนานาชาติมีอยู่ด้วยกันหลายประการ ทั้งนี้เพราะโลกใน 
ปัจจุบันและในอนาคตมีความเชื่อมโยงกันมากขืน มหาวิทยาลัยจึงจำเป็นต้องมีความเป็นนานา
ชาติมากขึ้น

ความเป็นนานาชาติหมายถึง การที่เรามีความเข้าใจ มีความยอมรับ เรียนรู้วัฒน 
ธรรมของนานาชาติสามารถสื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ การสื่อสารและการทำงานร่วมกับผู้ 
อืนได้เป็นส่ิงที่ดำเนินควบคู่ไปกับการร่วมแก้ปัญหาต่าง *1 ของโลก ตั้งแต่ปัญหาการศึกษา
ปัญหาสังคม ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาประชากร ฯลฯ การทำหน้าที่ของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง 
กับความเป็นนานาชาติจึงมีความจำเป็นสูง เพราะต้องสร้างคนที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญมี
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ข้อสำคัญหรือลักษณะสำคัญของความเป็นนานาชาติอีกอย่างหนึ่งคือ จะต้องเป็น 
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันระหว่างประเทศมากกว่าที่จะเป็นการสํงผ่านความรู้ 
เพียงด้านเดียวเซ่นการมีความช่วยเหลือระหว่างกันของสหรัฐอเมริกา ยุโรป ฯลฯ ที่สนับสนุนการ 
ศึกษาการให้ความรู้วิชาการในรูปแบบต่าง  ๆ ขณะที่มีการแลกเปลี่ยนกันดังกล่าว ก็จะต้องมีการ 
เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งวิถีชีวิตของประเทศออกไปล่เวทีนานาชาติด้วยในขณะเดียวกัน 
ซึ่งโดยหลักแล้วความเป็นนานาชาติจะเป็นเรื่องในทางวิชาการและการศึกษา แต่จะเชื่อมโยงกับ
เรื่องการเมือง เศรษฐกิจ และลังคมด้วย

โดยทั่วไปแล้วยังเห็นว่า ทุกมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษานั้น ตามปรกติแล้ว 
ก็จะต้องมีความเป็นนานาชาติอยู่แล้ว เพราะอุดมศึกษาเป็นเรื่องของถ่ายโยงความรู้ แลกเปลี่ยน 
ความรู้ระหว่างกัน และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเองก็มีความเป็นนานาชาติอยู่ในระดับหนึ่ง
เพราะหลักสูตรที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนก็จะต้องมืรูปแบบหรือลอดคล้องกับต่างประเทศ มี 
การถ่ายโยงความรู้ระหว่างกัน มีการแลกเปลี่ยนบุคลากร ตลอดจนท่ีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเอง 
หรือบุคลากรของมหาวิทยาลัยเองก็ได้เข้าไปมีบทบาทในองค์กรต่าง  ๆมากขึ้น เป็นต้น

อย่างไรก็ตามจนถึงขณะนี้ การที่การดำเนินการเกี่ยวกับความเป็นนานาชาติของ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาไทยยังไม่ได้ผลดีตามที่มุ่งหมายไว้นั้น เพราะ 
ตลอดเวลาที่ฝานมา ยังถือว่า เรายังไม่ได้ล่งเสริมความเป็นนานาชาติอย่างเป็นระบบ หรือมีการ 
วางแผนที่ดีพอ ซึ่งหมายความถึงว่า ยังไม่มีเป้าหมายหรือเกณฑ์ที่ชัดเจนมากพอ ความเป็นนานา 
ชาติที่จะเกิดพลจึงควรจะคำนึงถึงองค์ประกอบเหล่านี้ และผลักดันให้เป็นเซิงรุก

8. รองศาสตราจารย์ ดร.วีระ สัจกุล 
คณบดืคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
(สัมภาษณ์เมีอวันที่ 16 กันยายน พ.ศ.2543)

ท ัก ษ ะ เฉ พ าะด ้าน ข ึ้น ม าเป ็น ก ารเฉ พ าะ เพ ื่อ ร ่วม ใน ก ารแก ้ป ัญ ห าของโลก ได ้ ขณ ะท ี่จะต ้อ งเป ็น ก าร

ร ู้จ ัก ค น อ ื่น เพ ื่อ ร ู้จ ัก ต ัว เองให ้ด ีข ึ้น ค วบ ค ู่ก ัน

ใน ป ัจจ ุบ ัน น ี้ค วาม เป ็น น าน าชาต ิเป ็น ล ี่งท ี่จ ำ เป ็น อย ่างย ิ่ง  เพ ราะม ห าว ิท ยาล ัยต ้อ งม ี
การต ิด ต ่อ ร ่วม ม ือก ับ ต ่างป ระ เท ศ อ ย ู่เส ม อ  ล ี่งท ี่เก ี่ย วข ้อ งก ับ ค วาม เป ็น น าน าชาต ิม าก ท ี่ส ุด ค ือ  ไม ่ใช ่

การท ี่เราจะสามารถทำให ้ได ้อย ่างนานาชาต ิทำ แต ่ท ี่น ่าจะส ำค ัญ ค ือ  อ งค ์ป ระก อ บ ส อ งล ่วน  ล ่วน
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แรกค ือ  เร ื่อ งค วาม เป ็น ไท ย  แล ะค วาม ย อม ร ับ จาก ต ่างป ระเท ศ ใน ค วาม เป ็น ต ัว เรา  อ ีกองค ์ป ระกอบ

ห น ึ่งค ือ อ งค ์ป ระก อ บ ด ้าน ค ุณ ภ าพ ก า รจ ัด ก ารศ ึก ษ าข อ ง เราท ี่จ ะ ต ้อ งส อ ด ค ล ้อ งก ล ม ก ล ืน แ ล ะ ม ีค ุณ
ภ าพ ใน ระด ับ น าน าช าต ิ

การมีความเป็นตัวของตัวเอง เริ่มจากการที่จะต้องมุ่งศึกษาให้เข้าใจพื้นฐานของตัว 
เองทุกด้าน นับตั้งแต่ประวัติศาสตร์วิถีชีวิต วัฒนธรรม องค์ความรู้ ภูมิปัญญาที่เป็นรากฐานความ 
เป็นไทย ที่ต้องศึกษาให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งก่อนที่จะส่งเสริมให้เป็นที่รู้จัก ให้รู้คุณค่าในระดับประเทศ 
แสะยอมรับในระดับนานาชาติในที่สุด

นอกจากที่ความเป็นนานาชาตินั้นจะเริ่มการเข้าใจตนเองอย่างดีแล้ว เรื่องของคุณ 
ภาพก็เป็นองค์ประกอบที่สำคัญ เพ่ือนำไปส่ความเป็นนานาชาติ เรื่องคุณภาพครอบคลุมกว้าง 
ขวางตั้งแต่คุณภาพของคณาจารย์ นิสิตผู้ปฏิบัติงาน คุณภาพของเครื่องมืออุปกรณ์จนถึงคุณภาพ 
ของการทำงานที่จะต้องแข่งขันได้ในระดับสูง ผลงานวิชาการที่จะต้องได้รับการยอมรับในระดับ
นานาชาติเซ่นคันปัจจัยทั้งสองนี้เป็นปัจจัยที่จะต้องผสมผสานกันได้

ในส่วนของมหาวิทยาลัยเอง นอกจากพันธกิจหลักในการผลิตบัณฑิตแล้ว
มหาวิทยาลัยยังต้องทำหน้าที่เป็นแหล่งวิจัย ทั้งเพื่อสร้างองค์ความรู้ และเพื่อนำไปใข้ในการ
พัฒนาประเทศ ต้องยอมรับว่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอาจยังไม่ลามารถแข่งขันคับต่างประเทศ 
ได้ในด้านเทคโนโลยี เพราะความจำกัดในด้านทรัพยากรทั้งบุคลากรและงบประมาณ ซึ่งต้องใช้ 
เวลาในการส่งเสริมพัฒนาอีกมาก แต่อย่างไรก็ตามเราก็ยังสามารถจะเป็นนานาชาติได้เซ่นเดียว 
คับประเทศอื่น  ๆ อยู่. โดยใช้องค์ความรู้ที่มีอยู่ ภูมิปัญญาของไทยเรานับว่ามีอยู่มากเราต้องรักษา 
สิงที่ดีของเราไว้ให้ได้ก่อน แสะเร่งส่งเสริมสิงเหล่านี้ เพื่อเป็นฐานไปส่การวิจัยและการสร้างองค์ 
ความรู้ใหม่ จุ ต่อไป พร้อม จุ คับการพัฒนา เร่ืองของคุณภาพ เพื่อให้พร้อมสำหรับการแข่งขันใน 
ระดับนานาชาติในที่สุด

9. ผู้ช ่วยศาสตราจารย์ ดร.สืริวรรณ สืลาพัชรนันท์
รองคณบดึฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
(สัมภาษณ์เมื่อวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ.2543)



ผู้ช่วยศาลตราจารย์ ดร.ศิรีวรรณ ศิลาพัชรนนท์ เห็นว่าความเป็นนานาชาติเป็น 
กระแสที่เข้ามากับกระแสโลกาภิวัตน์ ที่มีความสำคัญมากเพราะกระแสโลกาM ตน์มีความใกล้ชิด 
กับทุกสิ่งทุกอย่างมากแล้ว เราจึงมีความจำเป็นที่จะต้องก้าวสู่ความเป็นนานาชาติแล้ว
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ในภาพทั่วไป ความเป็นนานาชาติจะหมายกึง การที่ประเทศไทยมีทรัพยากรบุคคล 
มีประสิทธิผล มีผลิตผลที่เป็นที่ยอมรับ ได้รับการต้อนรับให้ได้ไปทำงานในต่างประเทศไปทำงาน 
ร่วมกับนานาชาติต่าง  ๆได้โดยท่ัวไป

ความเป็นนานาชาติเป็นส่ิงที่ต้องกล่าวว่า แม้ขณะที่ต้องเข้ากับนานาชาติได้ ส่ิงท่ี 
เป็นวัฒนธรรม เป็นรากเหง้า เป็นเอกลักษณ์ของตนเองก็ต้องเก็บรักษาไว้ด้วย การตามชาติอื่นไป 
ทั้งหมดไม่ถือว่าเป็นนานาชาติ

ในล่วนของมหาวิทยาลัยนั้น การมองเรองความเป็นนานาชาติจะต้องมองเป็น
กระบวนการ จะต้องมองท่ีผลลัพธ์ที่ปรากฏออกมา (End Product) ตั้งแต่ว่ามีการแลกเปลี่ยนครู 
อาจารย์ นิสิต นักศึกษา แลกเปลี่ยนโครงการวิจัย การทำวิจัยร่วมกัน มีการแลกเปลี่ยนความรู้วิชา 
การออกไปหรือไม่ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ เกี่ยวกับท่ีจะต้องมีคุณภาพด้วย ในความเห็นด้านนี้ เรื่องการ 
ประกันคุณภาพไม่ได้แยกไปจากความเป็นนานาชาติ แต่เป็นล่วนหนึ่งของความเป็นนานาชาติด้วย 
ซึ่งเชื่อมโยงกันอยู่ เรื่องคุณภาพน้ีมีรวมท้ังหมดตั้งแต่คุณภาพของลกานที่ อาคาร สิ่งแวดล้อม คุณ 
ภาพของเครื่องมือ คุณภาพของครู อาจารย์ คุณภาพของนิสิต นักศึกษา คุณภาพของงาน (Out 
put) คุณภาพของหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงด้วย ในกลุ่มของความเป็น 
นานาชาตินัน อีกสิ่งหนึ่งที่ถือเป็นเรื่องเชื่อมโยงกับคุณภาพที่จะนำไปสู่ที่ต่างชาติจะยอมรันให้
บุคลากร ครูอาจารย์ นิสิตของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไปทำงานด้วยก็ศึอจะต้องมีป็จจัยหลาย 
อย่างคือ จะต้องมี อาจารย์ดี จะต้องมีบุคลากรสนับสนุนท่ีดี (Supporting Staff ท่ีดี) นิสิตดี มีเงิน 
ทุนสนับสนุนที่เพียงพอ มีบรรยากาศท่ีส่งเสรีมวิชาการท่ีดี มี Information Technology ท่ีดี ส่วน 
นี้จำเป็นสำหรับความเป็นนานาชาติเช่นกัน

ตอนที่ 2 : แนวทางเพี่อการก้าวสู่ความเป็นมหาวิทยาลัย‘ระดับนานาชาติ

1. ศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุวรรณกุล 
นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



า 46

ศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุวรรณกุล ได้กล่าวถึงแนวทางเพื่อการก้าวฟูความเป็น 
มหาวิทยาลัยระดับนานาชาติของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่า มีดวามจำเป็นที่จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยจะต้องออกนอกระบบราชการ เพราะความเป็นข้าราชการของอาจารย์และบุคลากร 
ทำให้เป็นนานาชาติไม่ได้ ถือเป็นอุปสรรคสำคัญ อย่างไรก็ตามการออกนอกระบบราชการนั้นถือ 
เป็นเพียง “การให้โอกาสมหาวิทยาลัยในการเป็นนานาชาติได้เท่านั้น ซึ่งเมื่อออกนอกระบบราช 
การแล้ว ก็ยังต้องอาคัยปัจจ้ยอย่างอื่นอีกที่จะทำให้เป็นนานาชาติ การออกนอกระบบราชการจะ 
ทำให้มหาวิทยาลัยสามารถรักษาคณาจารย์ บุคลากรท่ีดี ที่มีคุณภาพไว้ในมหาวิทยาลัยได้ และ 
ช่วยให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงานมากขึ้น" อุปสรรคต่อมาที่กระทบต่อความเป็นนานา
ชาติ คือ การที่คณาจารย์ นิสิตต่าง  ๆ ไม่แตกฉานในภาษาอังกฤษ ในภาษาสากล การจะเป็น 
นานาชาติได้จะต้องแก้อุปสรรคนี้ด้วย

นอกจากเรื่องภาษาที่เป็นอุปสรรคแล้ว ความไม่เข้าใจว่าอะไรคือความเป็นนานา
ชาติที่จะต้องแก้ไข จะต้องทำให้เข้าใจว่าความเป็นนานาชาติคือ การยอมรับทางวิชาการในระดับ 
โลกขณะเดียวกัน จะต้องเข้าใจสถานของตนเองว่าเป็นอย่างไร อยู่ในระดับใด จึงจะก้าวสู่ความ 
เป็นมหาวิทยาลัยระดับนานาชาติได้จริง

2. ศาสตรๆจารย์ นายแพทย์ จรัส สุวรรณเวลา 
อด ีตอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ในกรณีของแนวทางเพื่อการก้าวสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยระดับนานาชาติในทัศนะ 
ของ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ จรัส สุวรรณเวลา นั้น มีหลายประการคือ การเน้นให้จุฬาลงกรณ์ 
มุ่งพัฒนาเรื่องความพร้อมของเทคโนโลยี ความพร้อมของการวิจัย การปรับปรุงการเรียนการสอน 
ของนิสิตทั้งระดับปริญญาบัณฑิต และบัณฑิตคืกษาให้เป็นการแสวงหาความรู้มากขึ้นจากเดิมที่ 
เน้นเพียงการถ่ายทอดความรู้เป็นหลัก ขณะเดียวกันจะต้องปรับปรุงคุณภาพของระบบต่าง  ๆ ข้อ 
มูลต่าง  ๆ ตลอดจนกลไกสนับสนุนอื่น  ๆ ให้สอดคล้องต่อการติดต่อกับต่างประเทศให้มากกว่าที่ 
เป็นอยู่

ในล่วนของการออกนอกระบบราชการนั้น ถือว่ามีความจำเป็นเช่นกัน แต่ควรมุ่งไป 
ที่การปรับปรุงส่วนอื่น  ๆ ด้วย เพราะ “การออกนอกระบบราชการเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น ไม่ใช่ 
เป้าหมายทั้งหมด ควรเน้นไปที่การบริหารความหลากหลายขององค์กรภายในมหาวิทยาลัยด้วย
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พร้อมกับที่จะต้องสร้างประสิทธิภาพในการทำงานให้เกิดขึนด้วย เพราะแต่ละคณะ แต่ละส่วนของ 
มหาวิทยาลัยมีความ แตกต่างกัน

โดยสรุปแล้วแนวทางและกระบวนการของการก้าวสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยใน 
ระดับนานาชาติได้ ควรจะต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้

1. การส่งเสริมให้มีการติดต่อกับต่างประเทศให้มากขึ้น โดยการติดต่อกับต่าง
ประเทศจะมุ่งเพื่อให้เกิดการพัฒนาการวิจัย การแลกเปลี่ยนนิสิตนักศึกษาทั้งปริญญาโทและ
ปริญญาเอก การแลกเปลี่ยนคณาจารย์ระหว่างกันให้มีนักศึกษาต่างชาติเข้ามาเรียนมากขึ้น

2. ปรับปรุงกระบวนการเรียนการลอนและการวิจัยให้สัมพันธ์กัน ให้เกิดการวิจัย 
เพื่อการสอน และการสอนเพื่อการวิจัยให้ชัดเจน

3. ปรับปรุงให้นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรู้จักที่จะแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
ให้มากขึ้น มีความพันสมัยมากข้ึน ท้ังเร่ืองข้อมูล วิทยาการ และเทคโนโลยี

4. ปรับปรุงและส่งเสริมให้บุคลากรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรู้จักเข้าใจผู้อื่นได้ 
มากขึ้น เข้าใจตนเองมากขึ้น และป?บปรุงให้นิสิตมีคุณลักษณะที่พร้อมที่จะไปทำงานร่วมกับ 
นานาประเทศได้มากขึ้น

5. ในอนาคตควรมีการพัฒนาทุกสาขาในสัดส่วนที่เหมาะสมมากขึ้น ท้ังสาขา 
วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ เพื่อให้พันกับความ 
ต้องการของโลก และร่วมกิจกรรมกับสังคมโลกในฐานที่เป็นพลเมืองโลก (World Citizenship) 
ได้มากขึ้น
3. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ส ุทธิพร จิตต์มิตรภาพ 

อดึตผู้ช ่วยอธิการบดึฝ่ายวิชาการ

ได้กล่าวถึงกระบวนการและแนวทางเพื่อการก้าวสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยระดับ 
นานาชาติไว้ว่า อาจจะมีอยู่หลายกิจกรรมที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการแล้วโดยไม่
ทราบว่าเป็นไปตามแนวทางนี้แล้ว เซ่น การจัดให้มีการเรียนการสอนที่เป็นภาษาอังกฤษ การให้ 
ทุนอาจารย์ ให้ทุนนิสิตไปศึกษาต่อต่างประเทศเพื่อกลับมาเป็นอาจารย์ การให้ทุนในการร่วมกิจ 
กรรมต่าง  ๆ กับต่างประเทศ เซ่น เดินทางไปร่วมประชุม ไปสัมมนา ไปจัด Work shop หรือ 
สัมมนาเซิงปฎิบ้ติการ การให้ทุนนิสิตออกไปแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรม กิจกรรมการโต้วาที นอก 
จากนีอาจอยู่ในแนวทางอื่น  ๆ อีก เซ่น การเซิญซาวต่างประเทศมาซ่วยสอนหรือให้ความรู้ การจัด 
บรรยากาศให้เหมาะสมสอดคล้องกับความเป็นสถาบันที่สร้างวิชาการนานาชาติ การเพ่ืม่ให้มี
หลักสูตรเกี่ยวกับนานาชาติ และหลักสูตรร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยให้มากขึ้น
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ทั้งนี้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะต้องปรับเปลี่ยนเพื่อลดลักษณะของการพึ่งพาต่าง 
ประเทศให้น้อยลง เพิ่มลักษณะของการแลกเปลี่ยนร่วมมือให้มากขึ้น เน้นการทำหน้าที่ช่วยเหลือ 
ประเทศที่ประลบปัญหาให้มากขึ้น เพื่อยกระดับของมหาวิทยาลัย ซึ่งเมื่อได้พัฒนาแล้วต่าง
ประเทศก็จะมองเราอีกลักษณะหนึ่งที่เห็นว่าเท่าก้นมากขึ้น ในที่สุดก็จะเป็นมหาวิทยาลัยระดับ
นานาชาติได้

4. รองศาสตราจารย์ ดร.ธัชชัย สุมิตร 
อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.ธัชชัย สุมิตร ได้กล่าวถึงแนวทางเพื่อการก้าวลู่ความเป็น 
มหาวิทยาลัยระดับนานาชาติของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่า ในปัจจุบัน จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยมีนโยบายหลักเพื่อผลักดันให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวหลายประการ เช่น การล่งเสริม 
ให้มีการรับอาจารย์นักศึกษาที่มืคุณภาพจากหลาย  ๆประเทศให้มากขึ้น มีการแลกเปลี่ยนการลัด 
การเริยนการลอน ในล่วนของการวิลัยนั้น จะต้องป!บเปลี่ยนให้เป็นการวิลัยที่มีทิศทางมีเป้าหมาย 
ที่ชัดเจนขึ้น ให้มืการทำวิลัยกลุ่มเพิ่มขึ้น การจะเป็นมหาวิทยาลัยระดับนานาชาติได้จะต้องพัฒนา 
ความเป็นเลิศทุกด้าน เป้าหมายในระยะใกล้นี้ คือ การประก้นคุณภาพของมหาวิทยาลัย โดยภาย 
ในปี พ.ศ.2544-2545 น่าจะบรรลุผลเกือบท้ังหมด ในเรื่องการลัดการเริยนการลอนนั้นจะต้องให้ 
เชื่อมโยงกับการวิลัย และภารกิจเรื่องการวิลัยจะต้องมีความต่อเนื่อง หลังจากกิจกรรมการเรียน 
การลอนหมดไปจะต้องมีเรื่องการวิลัยเข้ามาแทนที่ เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีกิจกรรมตลอดเวลา 

โดยรวมแล้วนโยบายที่เชื่อมโยงก้นจะเป็นดังต่อไปนี้ คือ
1. ล่งเสริมเรื่องการวิลัย การประก้นคุณภาพ และการผลิตบัณฑิตให้เชื่อมโยงกับ 

ลังคมทั้งลังคม คือท้ังระบบธุรกิจ อุตสาหกรรม ภาคราชการ เอกชน
2. มุ่งสร้างบัณฑิต'ให้มีความรู้ความลามารถ ความคิดสร้างสรรค์ นำไปลู่การวิลัย 

ที่ให้ประโยชน์แก่ลังคม และนานาชาติได้
3. การล่งเสริมให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาล 

(หรือการออกนอกระบบราชการ) ต่อเน่ืองจากที่มีการดำเนินการไว้แล้ว

5. รองศาสตราจารย์ ประพันธ์พงศ์ เวชซาชีวะ
รองผู้อำนวยการสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศ์นทร์ 
อด ีตรองอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ในกรณีเดียวกันนี้ รองศาสตราจารย์ ประพันธ์พงคั เวชซาชีวะ เห็นว่าการจะเป็น 
มหาวิทยาลัยนานาชาติได้จะต้องเริ่มต้นจากการสร้างปรับปรุงให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีความ 
เป็นมาตรฐาน สร้างจิตวิญญาณของอาจารย์ว่าจะต้องเป็นนานาชาติ โดยอย่ากลัวว่าจะเป็นการ 
ทำลายวัฒนธรรม การปรับความคิดความรู้สึกว่าจะต้องเป็นนานาชาติ มีความสำคัญมาก
เพราะจะส่งผลถึงการมีการดำเนินการต่อไปได้

ต่อจากการสร้างความคิดความรู้สึกว่าจะต้องเป็นนานาชาติจึงเป็นการทำด้านกาย 
ภาพคือ มีการสร้างบรรยากาศ ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ เข้าใจ และศึกษาวัฒนธรรมของนานาชาติ 
เพื่อรู้ความคิดของคนในซนชาติต่าง  ๆ ให้มากขึ้น โดยจะต้องเอาความรู้ ภูมิปัญญา วิชาการ ท่ี 
เรามีอยู่นั้นออกไปให้ทั่วโลกรู้จักด้วย ในขั้นนี้ก็ต้องเชื่องได้ว่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้สร้าง
บัณฑิต สร้างบุคลากรท่ีออกไปทำงานร่วมกับทั่วโลกได้แล้ว ซึ่งการสร้างคนจะต้องมีจำนวนมาก 
เป็น Mass Production โดยมีควมเชี่ยวชาญความคล่องตัวด้านภาษๆเป็นเคริ่องมือในการสิ่อสาร 
ด้วย จากทั่งหมดนี้เป็นกระบวนการที่จะต้องทำให้เป็นระบบ สิ่งที่สำคัญคือการรู้จักคนอื่นจึงจะ 
เป็นนานาชาติได้

6. รองศาสตราจารย์ ดร.ปราณี กุลละวณีชย์ 
อดืตรองอธิการบดืฝ่าย'วิชาการ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.ปราณี กุลละวณิชย์ ได้ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการ 
ของการก้าวส่ความเป็นมหาวิทยาลัยระคับนานาชาติไว้ว่า ส่วนหนึ่งจะต้องรู้จักตนเองก่อนเป็น
อย่างดี ต้องทำให้นิสิต บัณฑิตของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรู้จักประเทศไทยก่อนอย่างชัดเจน 
ก่อนจะสามารถนำความรู้จากต่างประเทศมาประยุกตํใข้ได้ดี ข้อสำคัญคือ เรายังย่อยความรู้ไม่ 
เป็น การเริ่มต้นจึงต้องเป็นการ‘ฝึกให้คนของเรามีฐานในส่วนนี้ให้มั่นคงเสียก่อน

ต่อจากนั้นจะต้องมืความชัดเจนว่า 1) ความเป็นนานาชาติคืออะไร สำคัญอย่างไร
2) ต้องตกลงกันถึงขั้นตอนว่าจะดำเนินการอย่างไรเป็นลำคับแรก 3) สร้างระบบการดำเนินการส่ 
ความเป็นนานาชาติขึ้น 4) ดำเนินการให้ต่อเน่ือง

โดยทั่วไปแล้วเห็นว่าเมื่อมีขั้นตอนนี้แล้ว การดำเนินการหรือกิจกรรมที่ดำเนินการไป 
หลายอย่างเซ่น การส่งเสริมคุณภาพของการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้มีมาตรฐานสากล การท่ี* ai
บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยออกไปทำงานร่วมกับภายนอก แล้วปรับตัวได้สูงหรือเม่ือออกไป
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ทำงานแล้ว แข่งขันกับท่ีอื่นแล้วได้รบเลือก ได้รับความไว้วางใจถือว่ามีคุณภาพ ถือว่ามาตามแนว 
ทางที่จะเป็นมหาวิทยาลัยระดับนานาชาติได้แล้ว ในกรณีนี้ภาษาอังกฤษนับเป็นเครื่องมือที่จำเป็น 
แต่มีไว้เพื่อการติดต่อลือสารกับนานาประเทศในระดับโลกได้ เพราะจะได้รับความเชื่อถือยอมรับ 
ได้มากขึ้น

สรุปแล้วการจะเป็นมหาวิทยาลัยนานาชาติได้จะต้องเข้าใจดัวเองรู้จักตัวเองได้ดี 
ก่อน การตกลงร่วมกันถึงกระบวนการสู่ความเป็นนานาชาติ และความหมายของความเป็นนานา 
ชาติ การสร้างความยอมรับให้เกิดขึ้นในหมู่นานาชาติเป็นหลัก หมายถึงการยอมรับทางด้านวิชา 
การ การแลกเปลี่ยน การวิจัย

7. รองศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ 
คณบดืคณะครุศาสตร์

กล่าวว่า ขณะนี้ที่ยังเป็นมหาวิทยาลัยระดับนานาชาติไม่ได้อย่างจรงจัง เพราะยัง 
ไม่มีการจัดระบบ ความเป็นนานาชาติยังไม่มีระบบ ยังไม่ขัดเจน ยังไม่มีเป้าหมายที่ขัดเจนว่าจะ 
มุ่งไปถึงขั้นใด ดังนั้น กระบวนการที่ควรจะเรื่มต้น คือ

1 ) จะต้องมุ่งเป้าหมายของความเป็นนานาชาติให้ขัดเจน
2) มีการกำหนดเกณฑ์ของความเป็นนานาชาติและมาตรฐานของความเป็นนานา 

ชาติให้ขัดเจนว่ามีอะไรบ้าง
3) กำหนดยุทธวิธีท่ีจะไปสู่ความเป็นนานาชาตินั้น

โดยทั่วไปแล้วเห็นว่า การดำเนินกิจกรรมในฐานะที่เป็นมหาวิทยาลัย เซ่น การถ่าย 
โอนนักศึกษา การแลกเปลี่ยนวิชาการ การเชื่อมโยงความร่วมมือ การศึกษาวัฒนธรรมระหว่าง 
กัน การให้อาจารย์ไปเรียน ไปร่วมจัดประชุม ฯลฯ นั้นเป็นแนวทางที่เป็นไปเพื่อความเป็นนานา 
ชาติอยู่แล้ว

อย่างไรก็ตามการจะเป็นมหาวิทยาลัยระดับนานาชาติได้จะต้องมีการจัดหลักสูตร 
การเรียนการสอนให้ลอดคล้องกับต่างประเทศ การถ่ายโยงการเรียนรู้ต่าง  ๆ การถ่ายโยง
คณาจารย์ นิสิต นักศึกษาของเราให้ไปเรียนกับต่างประเทศบ้าง และการที่จะต้องเข้าไปมีบทบาท 
ในองค์กรระหว่างประเทศต่าง  ๆให้มากขึ้น
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8. รองศาสตราจารย์ ดร.'วีระ สัจกุล 
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระ สัจกุล ให้ความเห็นโดยสรุปว่า การดำเนินแนวทางเพื่อ 
การก้าวสู่ความเป็นนานาชาติได้นั้นต้องมีเป้าหมายและแผนดำเนินการและกคยุทธที่ซัดเจน จะ
ต้องศึกษาให้รู้คุณค่าในองค์ความรู้ที่มีอยู่ในด้านต่าง  ๆ ของประเทศให้ดีก่อนแล้วนำความรู้เหล่า 
นั้นไปแสดงหรือเผยแพร่ให้แก่นานาชาติได้รู้จัก ขณะเดียวกันต้องเปิดใจรับฟังคนอื่น รู้จักเลือกรับ 
สิ่งที่เหมาะลมกับสังคมไทย และรู้จักที่จะร่วมมือกับต่างประเทศกับมหาวิทยาลัยต่าง  ๆ อย่างเป็น 
ขั้นเป็นตอนตามความพร้อม ซึ่งความสำคัญอยู่ที่ยังอยากเน้นประเด็นของการกำหนดเป้าหมาย
คุณภาพที่ต้องได้มาตรฐานสากล แต่ขณะเดียวกันยังต้องรักษาเอกสักษณ์ของสถาบัน และของ 
ชาติให้เป็นจุดขายในการก้าวสู่ความเป็นนานาชาติได้ด้วย

8. ผู้ช ่วยศาสตราจารย์ ดร.ดีริวรรณ ดีลาพัชรนันทํ 
รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

กล่าวว่า แนวทางที่จะทำให้เราก้าวไปสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยระดับนานาชาติได้ 
นัน ก็ลอดคล้องกับหลักของความเป็นนานาชาติอยู่แล้ว เท่าที่กล่าวถึงว่าความเป็นนานาชาติ
หมายถึงการมีคณาจารย์ดี มีบุคลากรสนับสนุน'ท่ีดี มีนิสิตท่ีดี มีความพร้อมในด้านต่าง  ๆ มี 
บรรยากาศที่เอื้อต่อการแลกเปลี่ยนน้น ในที่สุดแล้วก็จะนำไปสู่แนวทางที่จะสร้างเลรืมให้
มหาวิทยาลัยมีความเป็นนานาชาติได้ คือ ถ้ามหาวิทยาลัยทั่วโลกมีความพร้อมที่ดี จุฬาลงกรณ์ 
มหาวิทยาลัยก็จะต้องสร้างความพร้อมที่ดีด้วย น้ันคือ การมีคุณภาพของบัณฑิตที่สามารถออก 
ไปทำงานข้างนอกให้มากจนต่างประเทศยอม!บ มีอาจารย์ที่ต่างประเทศยอมรับ มีงานวิจัย มี 
หลักสูตรการเรียนการสอน มีบรรยากาศ มีคักยภาพที่ต่างประเทศยอม!บ การสร้างการยอมรับให้ 
เกิดขึน โดยเฉพาะการสร้างคนที่มีคักยภาพให้เกิดขึ้นได้ก็จะเป็นแนวทางที่จะทำให้จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยระดับนานาชาติได้
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ตาราง ข สรุปแนวคิดเกี่ยวก ับ ความเป็นนานาชาติของผู้บริหารจุฬาลงกรณ์ 
มหาวิทยาลัย

ความเป็นนานาชาติ 
ตามกรอบการวิลัย

ความเห็นของผู้บริหาร แนวคิดเพี่มเติมเกี่ยวกับ 
ความเป็นนานาชาติของ 

ผู้บริหาร
สอดคล้องกับ 

ความเป็น 
นานาชาติ

ไม่สอดคล้อง 
กับความเป็น 

นานาชาติ
1. การมีกิจกรรมการจัด การได้รับการยอมรับจาก

หลักสูตรการเรียนการสอน ต่างประเทศในด้านต่าง ๆ
ให้สอดคล้องกับนานา ท้ังการยอมรับในความมี
ประเทศ ซ่ือเสียงและความมี

2. การรับหรือแลกเปล่ียน มาตรฐานของคณาจารย์
คณาจารย์และนิสิตตลอด นิสิต ตลอดจนบุคลากร

จนบุคลากรฃองมหาวิทยา การมีความพร้อมในทาง
ลัยระหว่างกัน วิชาการ

3. การรับหรือแลกเปล่ียน การสร้างองค์ความรู้และ
ความช่วยเหลือลนับสนุน การมีกิจกรรมการวิจัยท่ี

ทางการวิจัย วิชาการหรือ ต่อเน่ีอง
ทางเทคนิคระหว่างกัน - การเผยแพร่ความรู้ใหม่ให้

4. การรับหรือแลกเปล่ียน เป็นท่ียอมรับในนานาชาติ
หลักสูตรการเรียนการสอน การเป็นมหาวิทยาลัยท่ีมี
ระหว่างกัน ความเป็นอิสระ สามารถ

บริหารความหลากหลาย
5. การวางนโยบายหรือ ของแต่ละคณะฯ ได้

มาตรการต่าง  ๆร่วมกัน
เพ่ีอให้เกิดผลของการ
พัฒนาข้ึน
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